

Số: **76**/BC-BPCĐắk Tô, ngày **12** tháng 12 năm 2024**BÁO CÁO****Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện,
Tòa án nhân dân huyện và Chi cục Thi hành án dân sự huyện năm 2024**

Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-BPC ngày 29/10/2024 của Ban Pháp chế HĐND huyện về việc thành lập Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện; Kế hoạch số 16/KH-ĐGS, ngày 29/10/2024 của Đoàn Giám sát Ban Pháp chế HĐND huyện về giám sát kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện và Chi cục Thi hành án dân sự huyện năm 2024.

Trên cơ sở xem xét báo cáo của Đoàn giám sát, Ban pháp chế báo cáo kết quả giám sát, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Từ ngày 06/11/2024 đến ngày 08/11/2024, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND huyện Đắk Tô đã tổ chức giám sát kết quả hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện và Chi cục Thi hành án dân sự huyện năm 2024 theo đúng kế hoạch đề ra. Các cơ quan, đơn vị xây dựng và gửi báo cáo về Đoàn giám sát cơ bản đảm bảo nội dung và thời gian theo yêu cầu; nghiêm túc phối hợp bố trí địa điểm, mời thành phần làm việc và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ làm việc với Đoàn giám sát theo quy định.

Các thành viên Đoàn giám sát cơ bản tham gia đầy đủ các buổi giám sát trực tiếp theo kế hoạch; chủ động, tích cực nghiên cứu tài liệu phục vụ giám sát và có nhiều ý kiến, đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần hoàn thành nội dung giám sát đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT**1. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện****1.1. Kết quả đạt được**

Trong năm 2024, lãnh đạo Chi cục THADS huyện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác THADS, các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi thi hành án hành chính cơ bản đạt và vượt kế hoạch giao. Cụ thể: Trong tổng số việc có điều kiện thi hành, kết quả thi hành xong là 207 việc/5.547.365.000 đồng, đạt tỉ lệ 91,59% về việc (tăng 1,05% so với cùng kỳ năm 2023, vượt 7,09% chỉ tiêu được giao), đạt 59,31% về tiền (giảm 0,84% so với năm 2023, vượt 11,46% chỉ tiêu được giao). Công tác thụ lý, ra quyết định, gửi quyết định thi hành án, xác minh, phân loại án được thực hiện kịp thời, đúng quy định, không có tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn. Đăng tải đầy đủ, kịp thời các quyết định chưa có điều kiện thi hành trên trang thông tin điện tử.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng được thực hiện nghiêm túc¹. Các tài liệu thể hiện tác nghiệp của Chấp hành viên, hồ sơ công việc được lưu giữ đầy đủ, sắp xếp theo trình tự thời gian, đúng quy định; các hồ sơ thi hành xong đã đóng dấu bút lục, thống kê, chuyên lưu đúng quy định.

Thực hiện tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương. Tham mưu kiện toàn và xây dựng quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo THADS huyện đảm bảo đúng quy định. Phát huy tốt vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo THADS, làm tốt công tác tham mưu, kịp thời xin ý kiến giải quyết những vụ việc khó khăn, vướng mắc tại địa phương. Công tác triển khai thực hiện những kiến nghị, kết luận qua giám sát, kiểm sát² được quan tâm, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc.

1.2. Một số khó khăn, hạn chế

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện cơ bản thống nhất với những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân Chi cục THADS huyện đã nêu tại báo cáo của đơn vị. Tuy nhiên, qua giám sát Ban Pháp chế nhận thấy hoạt động của đơn vị trong thời gian qua vẫn còn một số khó khăn, hạn chế sau:

Mặc dù là huyện miền núi nhưng số lượng hồ sơ vụ, việc thụ lý và tổ chức thi hành án khá nhiều trong khi số lượng biên chế hiện tại chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời phải thực hiện chuyển đổi địa bàn theo quy định nên Chấp hành viên phải tốn thêm thời gian nắm bắt địa bàn, nhiệm vụ mới.

Việc tổ chức thi hành án đối với một số vụ việc liên quan đến án tín dụng ngân hàng vẫn chưa được xử lý dứt điểm³. Việc xác minh tài sản thi hành án có nội dung chưa kịp thời; việc ghi chép hồ sơ, lưu trữ tài liệu có nội dung còn thiếu sót⁴. Vẫn còn 01 kiến nghị qua giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2023 chưa giải quyết xong⁵

Một số vụ việc thi hành án phải kéo dài do chờ các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin (chủ yếu là từ cơ quan quản lý đăng ký đất đai). Tài sản đảm bảo THADS là quyền sử dụng đất có trường hợp còn cấp chồng lấn, sai diện tích gây khó khăn cho công tác kê biên tài sản.

Công tác tuyên truyền pháp luật về THADS còn hạn chế; chưa có chuyên đề, chưa phối hợp tốt với các đơn vị, địa phương liên quan, chủ yếu lồng ghép trong hoạt động thi hành án nên hiệu quả chưa cao.

2. Đối với Tòa án nhân dân huyện

¹ Trong năm 2024, đơn vị không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về thi hành án dân sự.

² Gồm các cuộc kiểm sát trực tiếp hoạt động THADS do Viện Kiểm sát nhân dân huyện thực hiện trong năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk Tô; Báo cáo số 11/BC-BPC, ngày 18/4/2023 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Kon Tum về kết quả giám sát tình hình chấp hành pháp luật về Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

³ Vụ Ngân hàng Á Châu – Trần Văn Hùng, Trần Thị Dung; Ngân hàng Đông Á – Phạm Hồng Ánh.

⁴ Được Viện Kiểm sát nhân dân huyện kiến nghị qua kiểm sát trực tiếp tại đơn vị trong năm 2024.

⁵ Vụ bà Y Lợi liên quan đến việc thi hành Bản án dân sự sơ thẩm số 07/2020/DS-ST ngày 07/9/2020 của TAND huyện Đắk Tô “tranh chấp đòi nợ tiền” giữa ông Bùi Bá Thương, bà Thái Thị Thùy Linh và Đỗ Thị Bích Vân.

2.1. Kết quả đạt được

Trong năm 2024, Tòa án nhân dân huyện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ xét xử, qua đó, đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu được giao. Cụ thể: Tòa án nhân dân huyện thụ lý, giải quyết 245/247 vụ (giảm 52 vụ so với cùng kỳ), đạt tỷ lệ 99,19%, số án còn lại đang giải quyết trong thời hạn luật định⁶; tổng số vụ hòa giải thành, đối thoại thành 111/138 vụ, đạt 80,4% (vượt 30% chỉ tiêu đăng ký năm 2024). Công tác giải quyết, xét xử các loại án cơ bản đảm bảo về tiến độ và chất lượng; các phiên tòa xét xử đảm bảo nguyên tắc tranh tụng công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Các quyết định thi hành án hình sự được ban hành kịp thời, đúng quy định; công khai bản án trên trang thông tin điện tử được thực hiện đảm bảo. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện nghiêm túc⁷. Phân công và tạo điều kiện cho Hội thẩm nhân dân tham gia phiên tòa đảm bảo đúng quy định, phát huy được vai trò của Hội thẩm nhân dân khi tham gia hoạt động tố tụng tại Tòa án⁸; các chế độ chính sách, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho Hội thẩm nhân dân được quan tâm thực hiện đảm bảo⁹. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác cải cách tư pháp; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động xét xử và quản lý điều hành; các tài liệu, hồ sơ công việc được lưu giữ đầy đủ, sắp xếp theo trình tự thời gian, đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan trong xét xử, giải quyết các vụ án tại địa phương.

2.2. Một số khó khăn, hạn chế

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện cơ bản thống nhất với những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân Tòa án nhân dân huyện đã nêu tại báo cáo của đơn vị. Tuy nhiên, qua giám sát Ban Pháp chế nhận thấy hoạt động của đơn vị trong thời gian qua vẫn còn một số khó khăn, hạn chế sau:

Việc gửi thông báo thụ lý, bản án, quyết định cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp có nội dung còn chậm, việc giải quyết án dân sự có nội dung còn sai sót¹⁰.

Việc phối hợp cung cấp thông tin, phối hợp tham gia hội đồng thẩm định và định giá của một số đơn vị, địa phương có lúc chưa chặt chẽ, chưa kịp thời, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện xét xử, giải quyết vụ án.

⁶ Trong đó:

- Án hình sự thụ lý, giải quyết 18/18 vụ, đạt tỷ lệ 100% (vượt 10% chỉ tiêu đăng ký năm 2024).
- Án dân sự thụ lý, giải quyết 105/107 vụ, đạt tỷ lệ 98,13% (vượt 13% chỉ tiêu đăng ký năm 2024).
- Án hôn nhân và gia đình thụ lý, giải quyết 121/121 vụ, đạt tỷ lệ 100%.
- Án kinh doanh thương mại thụ lý, giải quyết 01/01 vụ, đạt tỷ lệ 100%.
- Án lao động, án hành chính: Không có.
- Tổng số vụ hòa giải thành, đối thoại thành 111/138 vụ, đạt 80,4% (vượt 30% chỉ tiêu đăng ký năm 2024).

⁷ Trong năm đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết 01 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền. Kết quả giải quyết không chấp nhận khiếu nại.

⁸ Trong năm có 90 lượt Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử.

⁹ Năm 2024 đã phối hợp tổ chức 02 đợt tập huấn cho hội thẩm nhân dân.

¹⁰ Viện Kiểm sát nhân dân huyện ban hành 01 kiến nghị Tòa án nhân dân huyện khắc phục vi phạm về thời hạn gửi văn bản; 01 kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật trong việc giải quyết vụ án dân sự (vấn đề về áp dụng lãi suất).

Số lượt tham gia hoạt động xét xử của một số Hội thẩm nhân dân từ đầu nhiệm kỳ đến nay còn rất ít. Một số Hội thẩm chưa tham gia đầy đủ các đợt tập huấn nghiệp vụ theo quy định.

Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chuyên môn (nhất là thiết bị để thực hiện các phiên tòa trực tuyến) chưa đáp ứng theo yêu cầu.

Nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động sơ kết, tổng kết hàng năm của Hội thẩm nhân dân; hỗ trợ Hội thẩm nhân dân tham gia tập huấn; hỗ trợ thực hiện việc xét xử lưu động còn hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức.

3. Viện kiểm sát nhân dân huyện

3.1. Kết quả đạt được

Trong năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đa số các chỉ tiêu nghiệp vụ đều đạt và vượt kế hoạch. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự được thực hiện chặt chẽ, góp phần chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo, phạm nhân¹¹. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, kiểm sát thi hành án dân sự được thực hiện đúng quy định, nhất là kiểm sát thi hành án đối với các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành xong trong thời gian từ 01 năm trở lên và thi hành án có liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng¹². Trong năm đã phối hợp Tòa án tổ chức được 11 phiên tòa rút kinh nghiệm; 03 phiên tòa trực tuyến; 08 vụ số hóa hồ sơ tại phiên tòa, 01 phiên tòa lưu động. Công tác giải quyết và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp¹³; kiến nghị, kháng nghị trong thực hành quyền công tố được thực hiện đảm bảo, các kiến nghị đều được các cơ quan chấp nhận¹⁴.

¹¹ Kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 24 tin báo về tội phạm; đã giải quyết 19 tin báo, còn lại 05 tin báo (trong thời hạn).

- Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra: 31 vụ/33 bị can. Đã ban hành 24 yêu cầu điều tra.

- Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố: 20 vụ/23 bị can. Đã tiến hành phúc cung 20 vụ/23 bị can, truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

- Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm: 19 vụ/27 bị cáo. Đã xử lý, giải quyết 17 vụ/25 bị cáo.

- Kiểm sát việc tạm giữ: 10 người, chuyển tạm giam: 10 người. Kiểm sát việc tạm giam: 18 người, đã giải quyết 13 người.

¹² - Kiểm sát các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình: Kiểm sát 100% các quyết định, bản án của Tòa án. Phối hợp Tòa án tổ chức 05 phiên tòa rút kinh nghiệm; 05 vụ số hóa hồ sơ (vượt chỉ tiêu năm)

- Kiểm sát các vụ việc hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động,...: Thụ lý 01 vụ (cũ, giảm 02 vụ so cùng kỳ). Đã giải quyết 01 vụ.

- Kiểm sát thi hành án dân sự: Thụ lý 337 việc/37.275.575.594 đồng. Số việc kết thúc thi hành án: 179 việc/5.100.271.195 đồng; số việc còn phải thi hành: 158 việc/32.175.304.399 đồng.

¹³ Kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp: Tiếp nhận 03 đơn. Đã giải quyết 03 đơn.

¹⁴ Ban hành 01 kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đối với UBND huyện Đắk Tô; 01 kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đối với Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Đắk Tô;

Tiến hành 01 cuộc kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Điều tra Công an huyện, qua đó, ban hành 01 kết luận, 01 kiến nghị trong kết luận Cơ quan Điều tra khắc phục sai phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ Công an huyện định kỳ quý I, III và 6 tháng, đã ban hành 03 kết luận, 03 kiến nghị trong kết luận.

Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, cải cách tư pháp; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật...

3.2. Một số khó khăn, hạn chế

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện cơ bản thống nhất với những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã nêu tại báo cáo của đơn vị. Tuy nhiên, qua giám sát Ban Pháp chế nhận thấy hoạt động của đơn vị trong thời gian qua vẫn còn một số khó khăn, hạn chế sau:

Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm thực hiện tốt công tác phối hợp, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ chung.

Trang thiết bị phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyên đổi số, số hóa hồ sơ vụ án, báo cáo án bằng sơ đồ tư duy,... chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế tại đơn vị.

III. KIẾN NGHỊ

1. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Tập trung xử lý dứt điểm các việc có điều kiện thi hành án, nhất là việc liên quan tín dụng ngân hàng, việc còn tồn đọng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo THADS huyện trong công tác tham mưu đề xuất cấp ủy, UBND cùng cấp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS.

Thường xuyên rà soát, xác minh các vụ, việc chưa có điều kiện thi hành để bảo đảm quyền lợi cho người được thi hành án. Tích cực thực hiện bàn giao tài sản bán đấu giá cho người trúng đấu giá đúng theo quy định của pháp luật.

Chú trọng công tác kiểm tra, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong thụ lý thi hành án, xác minh, phân loại án,... góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong thi hành án dân sự.

Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng. Tăng cường phối hợp với địa phương trong công tác tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân.

2. Đối với Tòa án nhân dân huyện

Kiểm sát trực tiếp công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ tại Cơ quan THAHS Công an huyện, UBND các xã Diên Bình, Tân Cảnh, Kon Đào, Đăk Rơ Nga, Thị trấn; đã ban hành 06 kết luận, 04 kiến nghị trong kết luận.

Kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện, ban hành 01 kết luận, 01 kiến nghị trong kết luận.

Ban hành 02 kiến nghị đối với Tòa án nhân dân huyện khắc phục vi phạm về thời hạn gửi văn bản cho Viện Kiểm sát và khắc phục vi phạm trong giải quyết vụ án dân sự.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, đảm bảo việc giải quyết, xét xử và ban hành các bản án, quyết định có căn cứ, đúng pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng để xét xử nghiêm minh, kịp thời các vụ án hình sự, nhất là các vụ án trọng điểm, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về Luật hòa giải đối thoại tại Tòa án để khuyến khích người dân quyết định lựa chọn phương thức hòa giải, đối thoại. Tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa trực tuyến. Phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng, chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan đưa các vụ án trọng điểm, được dư luận quan tâm để xét xử lưu động nhằm góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhân dân.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác xét xử, công tác theo dõi, quản lý, giáo dục các bị án phạt tù cho hưởng án treo hoặc áp dụng các biện pháp khác tại địa phương.

Phối hợp Cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp, theo dõi tình hình tội phạm trên địa bàn để kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn đối với những loại tội phạm có dấu hiệu gia tăng, nhất là tội phạm liên quan ma túy.

Quan tâm tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động Hội thẩm nhân dân định kỳ để có cơ sở đánh giá chất lượng, hiệu quả đối với hoạt động này, từ đó có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng Hội thẩm nhân dân chưa tham gia hoặc ít tham gia hoạt động xét xử của Tòa án.

3. Viện kiểm sát nhân dân huyện

Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Thực hiện tốt công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo nghiêm minh; thường xuyên kiểm sát công tác thi hành án hình sự, nhất là công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại UBND cấp xã.

Tăng cường công tác kiểm sát đối với các vụ việc dân sự thụ lý từ 01 năm trở lên nhưng chưa giải quyết xong của Tòa án nhân dân; vụ việc có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành xong trong thời gian từ 01 năm trở lên của Cơ quan Thi hành án dân sự.

Phối hợp thực hiện hiệu quả phiên tòa rút kinh nghiệm, đề án “số hóa hồ sơ vụ án”, công bố, trình chiếu chứng cứ tại phiên tòa để nâng cao tính thuyết phục trong quá trình xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa. Tăng cường kiểm sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp. Nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị đối với cơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật.

4. Đối với UBND huyện

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương tổ chức bán đấu giá, thống kê báo cáo cụ thể kết quả đấu giá các vụ việc liên quan đến xử lý tang vật vụ án vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản đã được cơ quan THADS bàn giao¹⁵.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn quan tâm thực hiện tốt công tác phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ cho Tòa án nhân dân huyện khi có yêu cầu (nhất là các vụ án, vụ việc liên quan đất đai); cử cán bộ tham gia Hội đồng xem xét, thẩm định và định giá tài sản đảm bảo thời gian, thành phần theo quy định, góp phần hỗ trợ việc giải quyết các vụ án được nhanh chóng, kịp thời.

Chỉ đạo Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện nghiêm túc tổ chức định giá đúng thời hạn theo yêu cầu của Cơ quan trưng cầu định giá¹⁶. Quan tâm có văn bản phúc đáp cụ thể đối với các kiến nghị trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ quan tố tụng, Viện kiểm sát và chính quyền địa phương.

Quan tâm xem xét hỗ trợ kinh phí cho Hội thẩm nhân dân tham gia tập huấn, tổ chức hoạt động sơ kết, tổng kết hàng năm nhằm rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động. Quan tâm hỗ trợ kinh phí để Tòa án nhân dân thực hiện việc xét xử lưu động các vụ án trọng điểm, được dư luận quan tâm trên địa bàn theo tinh thần Công văn số 2277-CV/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum và Công văn số 459/UBND-NC của UBND tỉnh Kon Tum¹⁷, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

Trên đây là báo cáo của Ban pháp chế HĐND huyện Đăk Tô về kết quả giám sát tình hình hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện và Chi cục Thi hành án dân sự huyện năm 2024./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện
- Thành viên Ban Pháp chế;
- Đại biểu HĐND huyện;
- VP HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT, BPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Châu Trọng Hóa

¹⁵ (1) Vụ Trần Văn Chiến và đồng bọn "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2020/HSST ngày 26/10/2020 của TAND huyện Đăk Tô; (2) Vụ Phạm Ngọc Quang và đồng bọn "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2021/HSST ngày 26/01/2021 của TAND huyện Đăk Tô.

¹⁶ Theo kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, trong 6 tháng đầu năm 2024, có 03 vụ việc Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện thực hiện chậm, muộn trên 2 tháng, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung trong xử lý vụ việc.

¹⁷ Công văn số 2277-CV/VPTU, ngày 12/02/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum; Công văn số 459/UBND-NC, ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về triển khai một số nội dung liên quan đến công tác giải quyết, xét xử các loại án và kinh phí tổ chức xét xử lưu động trên địa bàn tỉnh.

1/11